

THÀNH PHỐ

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Với nỗ lực của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Bình đạt kết quả khá tích cực. Tổng thu ngân sách năm 2019 vượt 59% dự toán, tăng 21% so với năm 2018.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, thành phố đã giao kế hoạch thu ngân sách cho UBND các phường, xã, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên cơ sở khai thác triệt để các nguồn thu, bảo đảm cân đối tại chỗ, phát huy tinh thần chủ động tại cơ sở.

ly, đầu mối chợ để phát triển hệ thống truyền thanh tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Triển khai kịp thời, hiệu quả những chính sách thuế mới, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.



Công ty TNHH Da giấy Thành Phát luôn thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế.

đối với hơn 30.000 lượt hồ sơ, 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được kiểm tra bảo đảm đúng quy trình. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với 153 đơn vị, đạt 101% kế hoạch.

bảo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, số tiền cưỡng chế 6,5 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được thông qua các biện pháp cưỡng chế là 3,7 tỷ đồng.

hiện chi trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp và dự toán được giao đầu năm, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu đã quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng công trình và tình hình sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong phân bổ và sử dụng vốn ngân sách nhà nước...

Máy Thái Hà được biết đến là nhà máy may nổi tiếng chuyên sản xuất áo sơ mi thời trang nữ xuất khẩu của Tổng công ty May 10.

XÍ NGHIỆP MAY THÁI HÀ Vì người lao động

cao điều kiện làm việc của người lao động, vừa qua, Xí nghiệp đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất: hệ thống làm mát không khí trong xưởng sản xuất, kho thiết bị, phòng cơ điện, kho nguyên liệu và các công trình vệ sinh. Đặc biệt, Xí nghiệp đã đầu tư thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng từ bóng đèn huỳnh quang sang đèn led với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

phần tiết kiệm chi phí tiền điện và bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ cho nhà máy. Bà Vũ Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp May Thái Hà cho biết: Xác định con người là trung tâm, động lực phát triển của mọi hoạt động sản xuất, kinh

doanh, Công đoàn phối hợp với Ban giám đốc Xí nghiệp luôn quan tâm đầu tư nâng cao trình độ tay nghề, bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Tất cả bữa ăn của cán bộ, công nhân đều được kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm đầu vào, quá trình chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đa dạng món ăn, đủ dinh dưỡng và định lượng khẩu phần 12.000 đồng/người không bao gồm chi phí phục vụ. Vào mùa nắng nóng, người lao động được cung cấp miễn phí nước chanh đá. 100% cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất được cấp phát bảo hộ lao động. Xí nghiệp cũng duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức sinh nhật để cán bộ, công nhân rèn luyện sức khỏe và tạo không khí vui tươi, cởi mở, đoàn kết.

hỗ trợ 29 người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Phạm Thị Phương, Phó Giám đốc Xí nghiệp May Thái Hà cho biết: Từ sự quan tâm, chia sẻ kịp thời cả về vật chất và tinh thần của Tổng công ty May 10 cũng như của Xí nghiệp nên đội ngũ cán bộ, công nhân luôn yên tâm gắn bó, tâm huyết, trách nhiệm, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần phát triển Xí nghiệp ngày càng lớn mạnh. Trong năm 2019, Xí nghiệp có 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của 5 tập thể và cá nhân được áp dụng vào sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi, giảm tiêu hao nguyên liệu, tăng năng suất lao động lên khoảng 5%, làm lợi cho đơn vị khoảng 450 triệu đồng. Tổng sản lượng của Xí nghiệp đạt 1,6 triệu sản phẩm, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.226.000 USD, tăng hơn 10% so với năm 2018. 100% sản phẩm sơ mi thời trang nữ của Xí nghiệp May Thái Hà được xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu, được đối tác đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, tiến độ giao hàng, góp phần củng cố và nâng cao uy tín thương hiệu May 10 trên thị trường quốc tế.



Hệ thống chiếu sáng tốt giúp công nhân làm việc hiệu quả, phòng tránh tật khúc xạ.

Truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong trường học

Theo thống kê của Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh, đến hết tháng 6/2019, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh là 112,1 bé trai/100 bé gái. Nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nhiều mô hình, đề án đã được ngành Y tế triển khai, trong đó có mô hình lồng ghép nội dung giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại các trường THCS. Thông qua những hoạt động như: xây dựng góc thân thiện, thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề... mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính cho các em học sinh

ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư) là 1 trong 8 trường trên địa bàn tỉnh được lựa chọn để triển khai thực hiện mô hình. Ngay sau khi được chọn, nhà trường đã thành lập câu lạc bộ tuyên truyền với 45 thành viên là học sinh của các khối lớp. Các thành viên trong câu lạc bộ đã tổ chức nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trực quan, tổ chức diễn đàn giao lưu, cuộc thi, trò chơi và sử dụng tuyên truyền viên để tuyên truyền trực tiếp các nội dung về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh vào các hoạt động ngoại khóa. Ông Vũ Ngọc Phan, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vũ

Tiến chia sẻ: Làm thế nào để các em học sinh tiếp thu được kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, mất cân bằng giới tính khi sinh hiệu quả nhất, nhà trường đã thành lập câu lạc bộ tuyên truyền, chuyên tài thông tin tới 500 học sinh bằng nghệ thuật chèo. Những hoạt cảnh, lời ca, trò chơi hái hoa dân chủ đã cung cấp những nội dung về công tác dân số - KHHGD, thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và những hệ lụy đến các em một cách rất gần gũi. Việc chuyển tải thông tin bằng hình thức sân khấu hóa đã giúp các em thu nhận kiến thức một cách tự nhiên, không gò bó. Từ những kiến thức thu được,

xây dựng 8 góc thân thiện. Góc thân thiện đã tổ chức 22 buổi nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho 660 học sinh. Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ đã tổ chức 32 buổi sinh hoạt với chủ đề: giới và bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, tuổi dậy thì, tình yêu, tình bạn tuổi vị thành niên, kỹ năng sống của vị thành niên thu hút 960 lượt học sinh tham gia. Bên cạnh đó, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã phát 6.300 tờ rơi, 112 cuốn tài liệu và tổ chức 22 buổi giao lưu ở các trường đồng thời giám sát việc thực hiện hoạt động mô hình ở các trường nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Bà Đoàn Thị Thanh Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết: Năm 2019 là năm thứ hai triển khai và duy trì mô hình lồng ghép nội dung giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Việc thực hiện mô hình ở các trường học đã đáp ứng được mục tiêu nâng cao nhận thức về mất cân bằng giới tính khi sinh, giới, bình đẳng giới; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại khóa cho học sinh các trường THCS. Ngoài đối tượng trực tiếp

tham gia là học sinh, mô hình còn hướng tới những đối tượng gián tiếp là phụ huynh học sinh và cán bộ, giáo viên các trường. Mất cân bằng giới tính khi sinh mang đến nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội, bởi vậy, nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, mất

cân bằng giới tính khi sinh cho học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là việc làm cần thiết. Từ kết quả đạt được, thời gian tới, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh sẽ nghiên cứu, nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

HOANG LANGN



Truyền thông giáo dục giới tính cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh.

THÁI DƯƠNG Huy động hơn 75 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, xã Thái Dương (Thái Thụy) tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (NTM). Qua gần 10 năm xây dựng NTM (2010 - 2019), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, huyện; sự sát sao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, con em xa quê hương, xã Thái Dương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM vào tháng 9/2019. Trong quá trình xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã đóng góp 130.250m<sup>2</sup> đất nông nghiệp và hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông và thủy lợi nội đồng, đào đắp hơn 120.000m<sup>3</sup> bờ vùng, bờ thửa, bê tông hóa 29,5km đường giao thông. Tổng nguồn vốn xây dựng NTM của xã hơn 75 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp, con em xa quê ủng hộ chiếm gần 40%, còn lại là nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện và ngân sách địa phương. Nguồn vốn trên đã giúp xã đầu tư nhiều công trình phúc lợi như nhà văn hóa, trường giao thông, trường học, khu xử lý rác thải tập trung... phục vụ đặc lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Thái Thụy đã trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM cho xã Thái Dương; lãnh đạo xã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Đầu tư hơn 16 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Theo quyết định được UBND thành phố Thái Bình phê duyệt, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) được xây dựng mới gồm nhà học 3 tầng 18 phòng học, nhà bếp 1 tầng rộng 180m<sup>2</sup>, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như công, hàng rào, sân đường nội bộ, bồn hoa, hệ thống thoát nước, nơi để xe giáo viên. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng trên 12,6 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố Thái Bình. Sau hơn 3 tháng tích cực triển khai thi công, đến nay công trình đã hoàn thành gần 70% khối lượng, giá trị xây lắp đạt gần 10 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị thi công đã xây dựng xong toàn bộ phần thô nhà học 3 tầng, nhà bếp và hệ thống hàng rào, công; hiện đang tập trung trát trong, trát ngoài nhà học 3 tầng, nhà bếp đồng thời thi công đồng bộ các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Công trình phần đất hoàn thành, bàn giao để đưa vào sử dụng trước năm học 2020 - 2021. Khi hoàn thành, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong độ tuổi tiểu học trên địa bàn phường, bảo đảm môi trường học tập lành mạnh, văn minh.

TRẦN TUẤN

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6 Xử phạt vi phạm hành chính 390 triệu đồng

Năm 2019, Đội Quản lý thị trường số 6 (thành phố Thái Bình) kiểm tra trên 600 vụ việc về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, đồ điện, đồ chơi trẻ em, vàng bạc... Đã xử phạt vi phạm hành chính trên 190 vụ với trên 200 hình vi phạm, số tiền xử phạt 390 triệu đồng; buộc tiêu hủy 30 lô hóa mỹ phẩm ngành tóc, 300 hộp kem nhuộm tóc đã hết hạn sử dụng; tịch thu 17 chiếc đồng hồ giả mạo nhãn hiệu Thụy Sĩ; hàng hóa tạm giữ trị giá gần 300 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chính là vi phạm về nhãn hàng hóa 90 vụ, vi phạm trong kinh doanh 45 vụ, vi phạm về giá 40 vụ... Ngoài ra, Đội đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai ký cam kết với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

PHẠM HÙNG

KHÁC ĐUẦN